

ไทยรัฐ

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2546 หน้า 7

ไซบริตัน สัมถุน

ทุกปีที่ผ่านมาจะเกิดปัญหาวิกฤตการณ์เรื้อรังนมล้นตลาด ในช่วงปลายปี พ.ศ.2545 ถึงต้นปี พ.ศ.2546 ได้เกิดปัญหาอีกครั้งหนึ่ง เกษตรกรและสหกรณ์โคนมใช้ชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยในช่วงวันหยุดยาวของทางโรงเรียนและช่วงโรงเรียนปิดเทอม

อีกประการหนึ่ง รัฐบาลมีมติให้เก็บภาษีนมผงขนาดมันเนย ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศตามพันธะผูกพันกับองค์การการค้าโลก (WTO) ในโควตาที่อัตรา 20 เปอร์เซ็นต์ และนอกโควตาที่อัตรา 218 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจำกัดปริมาณการใช้นมผงขนาดมันเนย

พร้อมกับหันมาผลิตนมพร้อมดื่ม โดยใช้นมสดที่ผลิตในประเทศแทน !!!

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนมโคนมมาตั้งแต่พุทธศักราช 2505 ยังคงมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการ ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงผลิตนมยูเอชที เพื่อให้ครบวงจรและพิสูจน์ว่า การผลิตนมยูเอชทีด้วยนมสดจะสามารถทำให้สหกรณ์โคนมต่างๆอยู่รอดได้โดยไม่ต้องใช้หางนมผงมาละลาย

โรงงานผลิตนมยูเอชที โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมี บริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ไทย) จำกัด ได้น้อมเกล้าฯถวายเครื่อง

ยูเอชทีตรา "จิตรลดา" ผลิตจากนมโคสดแท้ 100%



ผลิตนมยูเอชที ราคา 52 ล้านบาท เข้ามาดำเนินการผลิตนมกล่อมยูเอชที พร้อมกันนี้ได้จดทะเบียนการค้า ในตรา "จิตรลดา" เรียบร้อยแล้ว

นม โกลด์แท้ 100% ที่นำมาผลิตนมยูเอชทีตรา "จิตรลดา"

แบ่งเป็น 8 ชนิด :

รูปผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

1. นมรสจืดจิตรลดา เป็นกล่อมสีเหลือง
 2. นมรสจืดโรงเรียน กล่อมสีฟ้า (โครงการนมโรงเรียน)
 3. นมฟลูออไรด์ กล่อมสีส้ม
- การผลิตนมยูเอชทีตราจิตรลดานี้ มีกำลังผลิตอย่างต่ำวันละ 10 ตัน หรือสูงสุดวันละ 20 ตัน แบ่งบรรจุเป็นกล่องละ 20 ml จำนวนอยู่ระหว่าง 50,000-100,000 กล่อง

ในการนี้เพื่อพิสูจน์
ว่าการผลิตนมพร้อมดื่ม
ด้วยนมสด สามารถทำให้
เกษตรกรอยู่รอดได้ สิ่ง
ที่สำคัญช่วยเหลือเกษตรกร
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งยังช่วยให้เด็กที่อยู่ห่าง
ไกลในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ และแก้ไขปัญหา
แก่โรงเรียนที่ไม่มีตู้เย็น



คุณลักษณะการผลิตนมยูเอชที เป็นระบบที่ใช้การต้มฆ่านมที่อุณหภูมิสูง
ถึง 137-150 องศาเซลเซียส และใช้ระยะเวลา
สั้น 1-2 วินาที และทำให้เย็นลงในอุณหภูมิ
ห้องอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากบรรจุในภาชนะ
ด้วยเครื่อง Aseptic filling machines
โดยไม่มีโอกาสสัมผัสอากาศภายนอกเลย
สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 6 เดือน

นมตรา "จิตรลดา" มีวางจำหน่าย
ในท้องตลาดแล้ว ในราคาขายปลีกกิโลกรัม
ละ 8.00 บาท ส่วนนมโรงเรียนขายปลีกกิโลกรัมละ 5.65 บาท สามารถหาซื้อ
ได้ที่ร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทุกสาขา ล่าสุดได้ขยายเพิ่มขึ้น
อีก 3 สาขา รวมเป็น 9 สาขา คือสาขาที่ 7 ตรงข้ามโรงเรียนราชวินิต สาขา 8
ข้างบึง ปตท.สนามเสือป่า และสาขา 9 โรงละคร (ในอาคาร 601 สนาม
เสือป่า) หากใกล้ที่ไหนก็ไป
ที่นั่นได้ครับ.